



ประกาศจังหวัดอ่างทอง

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ ๗๔

ตามที่ได้มีประกาศกรมการพัฒนาชุมชน ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ ๗๔ ในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง และได้ดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) เมื่อวันที่อาทิตย์ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ ห้อง ๑๑๑ ปีเมืองอ่างทอง ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง (หลังเก่า) นั้น

บัดนี้ จังหวัดอ่างทอง โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง ได้ประมวลผลคะแนนการสอบคัดเลือกเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ ๗๔ ดังต่อไปนี้

ก. รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ ๗๔ จำนวน ๘ คน ดังปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

ข. กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ

ให้ผู้มีสิทธิสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) มาเข้ารับการทดสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕ ณ ห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร “War Room พช.” จังหวัดอ่างทอง ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง (หลังเก่า) ตามกำหนดเวลา ดังนี้

สถานที่สอบ	รอบ	เลขประจำตัวสอบ
ณ ห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร “War Room พช.” จังหวัดอ่างทอง ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง (หลังเก่า)	รายงานตัวเวลา ๐๘.๓๐ น. เริ่มเข้ารับการสัมภาษณ์ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.	๐๐๐๒ – ๐๐๐๔ ๐๐๐๘, ๐๐๑๔, ๐๐๒๑ – ๐๐๒๒, ๐๐๒๔ (รวม ๘ ราย)

/ค. ระเบียบ...

ค. ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

การสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งจะใช้วิธีการสอบสัมภาษณ์ ทั้งนี้ ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบโดยเคร่งครัด ดังนี้

๑. เป็นหน้าที่ของผู้มีสิทธิเข้าสอบที่จะต้องทราบวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

๒. ผู้มีสิทธิเข้าสอบต้องไปถึงสถานที่สอบและรายงานตัวเข้ารับการทดสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งตามวัน เวลา ที่กรมการพัฒนารัฐบาลกำหนด

๓. ผู้มีสิทธิเข้าสอบต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม ดังนี้

สุภาพสตรี : สวมเสื้อคอปก กระโปรง หรือ กางเกงแบบสุภาพ สวมรองเท้าหุ้มส้นหรือรัดส้น

สุภาพบุรุษ : สวมเสื้อคอปก กางเกงแบบสุภาพ สอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น

ห้าม สวมเสื้อยืดคอไม่มีปก เสื้อแขนกุด หรือเสื้อไม่มีแขน หรือเสื้อสายเดี่ยว กางเกงขาสั้น กางเกงยีนส์ หรือกระโปรงยีนส์ รองเท้าแตะ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นอันสมควรและกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบอนุญาตแล้วเท่านั้น

๔. การเข้ารับการทดสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง จะให้ผู้มีสิทธิเข้าสอบเข้ารับการทดสอบตามลำดับเลขประจำตัวสอบ

๕. ขณะที่รอเข้ารับการทดสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง ให้ผู้มีสิทธิเข้าสอบนั่งรอในบริเวณที่จัดให้ ห้ามพูดคุยส่งเสียงดัง หรือลุกเดินไปมา หรือกระทำการใด ๆ อันเป็นการรบกวนผู้มีสิทธิเข้าสอบรายอื่น และพร้อมที่จะเข้ารับการทดสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งทันที ที่เจ้าหน้าที่เรียกให้เข้ารับการทดสอบ

๖. เมื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเข้ารับการทดสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งเสร็จแล้ว จะต้องไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการรบกวนผู้มีสิทธิเข้าสอบรายอื่นที่อยู่ระหว่างการทดสอบ

๗. ผู้มีสิทธิเข้าสอบจะต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่ง หรือคำแนะนำของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบ รวมทั้งปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการสอบที่กำหนดไว้เป็นอย่างเคร่งครัด หากผู้มีสิทธิเข้าสอบรายใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบการสอบนี้จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ หรือคณะกรรมการอำนาจการประจำสนามสอบคัดเลือกราย อาจพิจารณาสั่งให้ยุติการสอบ หรือสั่งงดการให้คะแนนก็ได้ ทั้งนี้ การวินิจฉัยของคณะกรรมการอำนาจการประจำสนามสอบคัดเลือกราย ให้ถือเป็นที่สุด

๘. หลักฐานที่ผู้มีสิทธิเข้าสอบต้องนำมายื่นต่อเจ้าหน้าที่ในวันสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)

บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ ซึ่งมีรูปถ่ายและมีเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก ระบุชัดเจนและต้องเป็นฉบับจริงเท่านั้น

หากผู้ใดไม่มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่งตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ หรือปรากฏภายหลังว่าผู้มีสิทธิเข้าสอบรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครฯ ถึงแม้ว่าผู้มีสิทธิเข้าสอบรายนั้นจะเป็นผู้มีรายชื่อตามประกาศนี้ และได้เข้ารับการทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่งไปแล้ว ก็จะไม่มีการจัดจ้างเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ ๗๔

จังหวัดอ่างทอง โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทองจะประกาศรายชื่อ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ ๗๔ ให้ทราบภายในวันศุกร์ที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง และที่เว็บไซต์ www.angthong.cdd.go.th

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายทินกร บุญเงิน)

พัฒนาการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

บัญชีรายชื่อ และเลขประจำตัวผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)
ในการคัดเลือกอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ ๗๔ จังหวัดอ่างทอง
ณ ห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร “War Room พช.” จังหวัดอ่างทอง
ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง (หลังเก่า)
วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.

ที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๐๐๐๐๒	นายจิตติกร ธรรมดา	
๒	๐๐๐๐๓	นางสาวนิสา นิตินันท์	
๓	๐๐๐๐๔	นางหนึ่งฤทัย ช่วยพันธ์ุ์	
๔	๐๐๐๐๘	นางสาวปริตตา อินทจันทร์	
๕	๐๐๐๑๔	นายคมสัน กันภัย	
๖	๐๐๐๒๑	นายสรวิชัย พวงลูกอิน	
๗	๐๐๐๒๒	นายรัตนากร ศรีรอด	
๘	๐๐๐๒๔	นางสาวศศิگانต์ กิ่งไทรย์	

